



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ช่อง one เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์กระปุก บ้านเมืองออนไลน์ โลกวันนี้ออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา ไอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย Workpointnews thaiquote.org</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต แถลงข่าวความสำเร็จของการวิจัยจากสารสกัดกัญชา ครั้งแรกที่ค้นพบสาร CBN ในกัญชาช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัดกัญชา ได้แก่ 1.ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา 2.ยา “ประสะกัญชา” 3.น้ำมันกัญชา ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล และ 4.แคนนาบินอยด์สเปรย์ฉีดฟันในช่องปาก และเปิดสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเดินหน้าวิจัยสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดห้องวิจัยกัญชาให้เห็นถึงขั้นตอนการสกัด นอกจากนี้ ม.รังสิต เพิ่งได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา เพื่อวิจัยหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุด ให้ได้สารสำคัญที่บริสุทธิ์ที่สุด เช่น สารทีเอชซี ซีบีดี ซีบีเอ็น เป็นต้น เพื่อให้ราคาถูก ได้ผลผลิตมากที่สุด ทั้งนี้ การปลูกจะอยู่ในรูปแบบของโรงเรือนระบบปิด มีการควบคุมคุณภาพ อุณหภูมิ กล้องวงจรปิด ที่วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ม.รังสิต ตึก 5 ชั้นตาดฟ้า ในพื้นที่ 4x8 ตารางเมตร หรือ 32 ตารางเมตร ซึ่งปลูกได้ราว 50 ต้น โดยจะมีสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ช่วยวิจัยควบคู่กันไป ล่าสุดผลวิจัยในหนูทดลองมีผลรักษามะเร็งในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม จะต้องพัฒนาต่อไปถึงในคน ซึ่งมีความพร้อม ขณะนี้มีการประสานติดต่อทั้ง รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.นพรัตนราชธานี ที่จะทดลองยากัญชารักษามะเร็ง ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่ง</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่า ได้ศึกษาผลของสาร THC และ CBN ต่อมะเร็งปอดของมนุษย์ในสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่า สาร THC และ CBN จากกัญชามีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง</p> <p>-ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประชุมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทย์ รพ.รามธิบดี โดยกล่าวว่า การที่พรรคภูมิใจไทย ผลักดันนโยบายกัญชาเสรี เพราะศึกษากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่แล้ว ฝ่ายยุทธศาสตร์เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ จึงต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อปากท้องประชาชน ลดอุปสรรคทางกฎหมาย หากปล่อยให้กัญชาเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย ในอนาคต จะมีกลุ่มคนที่จ้องเอากัญชาคนไทยไปจดสิทธิบัตรไปแปรรูปกลับมา ขายคนไทยในราคาแพง วันนี้งกัญชามีโทษ แต่ก็มีประโยชน์ ต้องหาทางใช้ประโยชน์ และต้องควบคุมไม่ให้เกิดโทษ</p>
<p>มติชน แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า จะเร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแปรรูปกัญชา โดยตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพกลุ่มกัญชาและสมุนไพร เพื่อศึกษาขอบเขตการแปรรูปสารสกัดจากพืชกัญชาไปสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดย กสอ.จะจำแนกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ให้สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ตามกฎหมาย ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์เท่านั้น ส่วนรายละเอียดในการดำเนินงาน จะเชิญหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายมนตรี กำพล นายกสอ.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ทางตัวแทนสภาผู้ส่งออกจังหวัดสระแก้ว ได้มาติดต่อขอใช้สถานที่ของสสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุมสมาชิกผู้ปลูกกัญชากว่า 1,000 คน ในวันที่ 27 เมษายนนี้ ทั้งนี้เห็นว่า การส่งเสริมปลูกกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ดี แต่ต้องควบคุมดูแล ไม่ควรให้กลุ่มนายทุนมากว้านซื้อ นายทุนได้ประโยชน์ และที่รัฐบาลยังไม่ยอมเปิดโอกาสให้เกษตรกรปลูก โดยมีกฎหมายควบคุมการปลูกอย่างรัดกุม อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับนายทุน ขณะเดียวกันเกษตรกรชาวสระแก้วจะได้มีทางเลือกที่จะปลูกกัญชา อาจจะมีปลูกคนละ 1-2 ไร่ เป็นรายได้เสริมของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว สาววัย 36 ปีป่วยโรค SLE ตัดลิ้นใจใช้น้ำมันกัญชาหยดได้ลิ้น 1 เดือน ค่าเลือด-ผลตรวจดีขึ้น อาการปวดข้อทุเลา หลังรักษาแผนปัจจุบันนานกว่า 4 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส</p>	<p><b>บทความ</b></p> <p>-กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำัญชามาใช้ ในทางการแพทย์ มีมาเป็นระลอกต่อเนื่อง องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผยความคืบหน้าการปลูกต้นอ่อนัญชาระบบปิดเพื่อใช้ทางการแพทย์ ว่า พร้อมสกัดเป็นน้ำมันัญชาในเดือนกรกฎาคม 2562 คาดว่าจะผลิตน้ำมันหยดใต้ลิ้นได้ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 ซีซี หรือประมาณ 10,000 ขวดต่อปี ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้เปิดตัว "สถาบันวิจัยัญชาเพื่อการแพทย์" แห่งแรกในประเทศไทย และ 4 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ ล่าสุด ม.รามคำแหง จับมือกับ "แม่ตัญชา" ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และ สัม ชนกานต์ ชัยศรี อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 1990 เปิดตัว "ขนมมีมิง" ขนมไทยผสมัญชาส่งออกขายต่างประเทศ รายใหญ่ ของโลกและรายแรกในประเทศไทย ณ เวลานี้ ัญชายังเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ยังมีกรตื่นตัวมากมาย หากว่าในอนาคตมีการเื้อนไซที่ผ่อนปรนให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกมาก เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้น้ำมันัญชา เชื่อว่าองค์การเภสัชกรรมจะสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ราคาเป็นธรรม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ลตบริโภคเค็ม</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (ประเทศไทย) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม จัดการประชุมเรื่องแนวทางลดพฤติกรรมติดเค็มของคนไทย</p> <p>-นพ.วิวัฒน์ โจนพิทยากร คณะกรรมการบริหารแผนส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยติดอันดับการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย เทียบเท่ากับฟินแลนด์และนอร์เวย์ แต่ NCDs ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย สูญเสียรายจ่ายทางสุขภาพ 99,000 ล้านบาทต่อปี ทุก 1 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิต 37 คน สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม พบว่า แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี หากร่วมลดการบริโภคเค็มของคนไทย จะช่วยลดความสูญเสียจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเห็นผล</p> <p>พญ.เรณู การ์ก องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การบริโภคเกลือเกินมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคไต ทุกๆ คนควรต้องตระหนักถึงปริมาณของโซเดียมที่ตนเองบริโภค และจำกัดการบริโภคให้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ สสส. กล่าวว่า วิธีการลดพฤติกรรมติดเค็มของคนไทยทำได้ง่าย ๆ ด้วย 3 ลดคือ 1.ลดการเค็ม โดยเฉพาะการเค็มเครื่องปรุง 2. ลดการกินน้ำปรุง เช่น น้ำส้มตำ น้ำยำ น้ำแกง และ 3. ลดการกินอาหารแปรรูป ได้แก่ ไส้กรอก ไตปลา ปลาจ๋า พริกแกง และกะปิ เพราะในแต่ละวันคนไทยควรบริโภคโซเดียมเทียบเท่ากับเกลือไม่เกิน 1/3 ช้อนชาต่อมื้อ หรือน้ำปลาไม่เกิน 2/3 ช้อนชาต่อมื้อ สสส. ได้ร่วมสร้างความตระหนักในสังคมด้วยการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมลดการบริโภคเค็ม ปลูกฝังความฉลาดรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กผ่านหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>ผศ.นพ.สุศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า จากงานวิจัยการสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารท้องถิ่น โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อาหารยอดนิยมของทุกภูมิภาคมีปริมาณโซเดียมสูง แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมติดรสเค็ม ทั้งๆ ที่วิธีการผลิตดั้งเดิมไม่มีการเติมสิ่งเหล่านี้ ทำให้มีปริมาณโซเดียมที่ไม่ได้มาจากเกลือเพื่อถนอมอาหารสูงเกินความจำเป็น</p> <p>พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนบริโภคเกลือลดลง 30% ภายในปี 2568 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลดการบริโภคโซเดียม ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคอาหารโซเดียมต่ำ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำ ผลักดันภาคอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารให้ผลิตอาหารลดโซเดียม ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมเพื่อลดการบริโภคโซเดียม รวมทั้งกระบวนการติดตามเฝ้าระวัง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอาหารที่มีโซเดียมสูง ลดการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดปริมาณโซเดียมลง</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชาญ ลิมลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม ยื่นคัดค้าน</p>
<p>มติชน,เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเสนอจัดเก็บภาษีเกลือใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ และผงชูรส เนื่องจากการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ไม่ได้ช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำลายขีดความสามารถการแข่งขัน โดยสินค้า 3 กลุ่ม มีมูลค่าตลาดรวม 63,000 ล้านบาท หากขึ้นภาษีเกลือจะกระทบถึงผู้ประกอบการ มีภาระต้นทุนสูงขึ้น ผู้ประกอบการจะผลัดภาระไปยังผู้บริโภค ตอนนี้ได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปยังคณะกรรมการ จากนั้นจะไปยื่นหนังสือคัดค้านที่กระทรวงการคลัง พร้อมเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องโดยให้ความรู้ผู้บริโภค อาทิ ติดเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ ติดฉลากจีดีเอแสดงค่าพลังงาน ความหวาน เค็ม ให้เปรียบเทียบได้ การบริโภคเสริมเกลือเป็นพฤติกรรมบริโภคส่วนบุคคล ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเมื่อมีการเก็บภาษีแล้วทำให้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นลดลง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ชมรมครุนวดไทยร้องสภานาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กัญยากร กฤษฏาภรณ์ แอดมินเพจชมรม "หมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง" และสมาชิกกลุ่มวิทยากรครุนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพจำนวนกว่า 10 คน เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือ จากสภานายความให้ช่วยเหลือคดีความ ที่แอดมินเพจถูกสมาคมแพทย์แผนไทย ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท จากการโพสต์ข้อความเตือนผ่านเพจ ทำนองอย่าไปหลงเชื่อสมาคม เพราะสมาคมไม่ได้ขึ้นตรง หรืออยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข แต่กลับมีการจัดอบรมเรียกเก็บเงินในลักษณะเชิญชวนซื้อคอร์สเพิ่มเติม ไม่เหมือนตามที่กล่าวอ้าง พร้อมทั้งเมื่ออบรมเสร็จจะได้ใบประกาศออกมาแต่ไม่สามารถใช้ในการรับรองเป็นครูสอนนวดได้ ขณะที่ทางสภานายความได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมตั้งทนายความลงมาช่วยสมาชิกชมรมครุนวดไทยแล้ว</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์สนุก mthai</p>	<p><b>จับร้านนวดเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติรี พินัย หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและคดี กองกฎหมาย กรม สบส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 (สบส.เขต 6) จ.ชลบุรี ร่วมกับ สภ.ศรีราชา ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา สสอ.ศรีราชา และสสจ.ชลบุรี ปฏิบัติการบุกทลายสปา ร้านนวดที่เปิดเถื่อนทำทนายกฎหมาย ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1)สบาย นวดเพื่อสุขภาพ 2)ลักกี้ นวดจับเส้นเพื่อสุขภาพ 3)มะลิวัลย์ นวดแผนไทย 4)TS Massage &amp; Spa 5)ชบา นวดเพื่อสุขภาพ และ 6)Mari Organic Spa Massage ซึ่งเปิดให้บริการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดฝ่าเท้า แต่กลับไม่ขออนุญาตประกอบกิจการกับสสจ.ชลบุรี ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งการเปิดกิจการสปา ร้านนวดโดยไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือชีวิตของผู้รับบริการ</p> <p>อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาการกระทำผิด พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในความผิดฐานประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า "สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ" "กิจการสปา" "นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน โดยมีได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนร้าน Mari Organic Spa Massage พบว่ามีการจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามตำรับยา และจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาต จึงถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 เพิ่มอีก 2 กระทั่ง รวมเป็น 4 กระทั่ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสปาเถื่อน ร้านนวดเถื่อนด้วยการเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคารกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 หรือทางเฟซบุ๊กศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส. ในส่วนภูมิภาคนั้นสามารถแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทุกจังหวัด</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ จับประเด็น</p>	<p><b>บริการส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและ วิศวกรรม บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า มูลนิธิ รพร. - สธ. - ปตท. ลงนามความร่วมมือให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ ในปี พ.ศ. ๖๖๖ ที่ที สตช. ที่อยู่ใกล้รพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรพ.สมเด็จพระยุพราชจัดบุคลากรประจำศูนย์ฯ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และการรับยาผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ นำร่องในพื้นที่ สตช. สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว และ หจก.แสนอุดม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ตรวจคัดกรองอาการดาวน์</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นการเอื้อทางเลือกและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว โดยสิทธิ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p>ประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล และได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธีการเจาะเลือดเพื่อหาความเสี่ยง หากได้ผลบวกที่มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ แพทย์จะให้ทางเลือกในการตรวจโครโมโซมของทารกโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ</b> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย จัดมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตฯ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง รูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพในการนำไปสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งจากข้อตกลงเวที PP&amp;P excellence Forum ภาคใต้ ได้มีการพัฒนา HAPPEN Scoring ในการติดตามเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดสรรต้นแบบความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ APPRECIATE &amp; EMPOWERMENT เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยในปี 61 มีอำเภอต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง จ.กระบี่, อ.กะปง จ.พังงา, อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, อ.เมือง จ.ระนอง, อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, อ.ตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ปะทิว จ.ชุมพร</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ สวท..สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ห้ามใช้แก๊สกระป๋องในร้านอาหาร</b> -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะอาหาร มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อสถานประกอบการ ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 61 หากสถานที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 40 (6) จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการนำเตาแก๊สแบบกระป๋องมาใช้ในบ้าน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้กระป๋องแก๊สระเบิดได้ และห้ามนำกระป๋องมาอัดแก๊สเพื่อใช้ใหม่</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ tnamcot ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ newstv สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ เตือน การสวมรองเท้าหัวแหลม หน้าแคบ หรือบีบรัดปลายเท้าเป็นเวลานาน จะเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงหรือนิ้วโป่งเท้าเก เมื่อนิ้วโป่งเท้าเริ่มเอียงมากขึ้นจะมีอาการแสดงที่ชัดเจน เช่น โคนนิ้วหัวแม่เท้าปวด บวม แดง และเจ็บ หนักบริเวณโคนนิ้วโป่งเท้าหนาและแข็งขึ้น มีอาการชาข้างนิ้วโป่งเท้าเนื่องจากเส้นประสาทถูกตึงรั้ง และเมื่อนิ้วโป่งเท้าเกหรือเอียงมากจนกระดูกชั้นผิวดรูป จะส่งผลให้แผ่นรองข้อต่อนิ้วชี้และนิ้วกลางฉีกขาด หรือข้อต่อโคนนิ้วโป่งเท้าเสื่อมได้ การรักษาทำได้โดย เปลี่ยนรองเท้าให้หมิ่นกว้าง ขนาดพอดีกับเท้า พื้นรองเท้านิ่ม หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าส้นสูง และใช้แผ่นรองเสริมอุ้งเท้าด้านในสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าแบน หากอาการไม่ดีขึ้นจะรักษาโดยการผ่าตัด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>กรมแพทย์ส่งทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด 4 ตำบล อินเดีย-เนปาล</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดือน พ.ย.-มี.ค. ของทุกปี จะมีพระภิกษุ-สามเณร แมชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปสังเวชนียสถานในช่วงเทศกาลจาริกสังเวชนียสถานของชาวพุทธ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวนมาก สธ.จึงมอบหมายให้กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าว สำหรับปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2561-16 มี.ค.2562 ได้ส่งทีมแพทย์และพยาบาลจำนวน 14 ทีม โดย 1 ทีม ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน และเภสัชกร 1 คน ปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ หมุนเวียนปฏิบัติงานใน 3 สถานพยาบาล คือ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ,รพ.พระพุทธเจ้าวัดไทย พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และสถานพยาบาลโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานได้ให้บริการผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวน 4,997 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยไทย 3,035 ราย ผู้ป่วยต่างชาติ 1,962 ราย ในจำนวนนี้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนัง และโรคทางเดินอาหารตามลำดับ</p>
<p>มติชน สยามรัฐ</p>	<p><b>วิธีลดเครียดช่วงหน้าร้อน</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธีลดความเครียดช่วงหน้าร้อน 1.มีสติรู้ตัว รู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดขึ้น 2.ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 3.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารรสจัดและเผ็ดร้อน 4.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง 5.หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัด หากต้องอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัด ควรสวมหมวกหรือกางร่ม สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี สวมแว่นกันแดด ทาครีมกันแดด สลับกับการพักผ่อนในที่ร่ม เพื่อลดอารมณ์หงุดหงิดจากอุณหภูมิที่ร้อนจัด นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะทำให้ขาดสติ หากยังมีความเครียดปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์มติชน	<b>วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</b> -เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ด้วยการนำนักวิชาการสาธารณสุข ,แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ศรีนครินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมว มาขอรับบริการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก
เดลินิวส์ คมชัดลึก	<b>มาตรฐานน้ำหยอดเหรียญ</b> -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรมอนามัย เก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญในกรุงเทพฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยข้อมูลล่าสุดในเดือน มี.ค. 62 พบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด 6,114 ตู้ มีใบอนุญาต 4,515 ตู้หรือคิดเป็นร้อยละ 73.85 ไม่มีใบอนุญาต 1,599 ตู้หรือคิดเป็นร้อยละ 26.15 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต 680 ตู้ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต 451 ตู้ สั่งให้หยุดประกอบกิจการ 314 ตู้ ส่วนผลการตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบ อ11 จำนวน 6,114 ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อน แต่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสุ่มลักษณะและคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุก ๆ 4 เดือน
ประชาชาติธุรกิจ	<b>ศูนย์รักษเต้านม</b> -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวงทอง ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดศูนย์รักษเต้านมครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีทั้งสำหรับชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน ซึ่งจะเข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงกรุงเทพฯ ด้านนพ.ศุภกร โรจนินทร อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ขอนแก่นถือเป็นเป้าหมายแรกที่สมาคมเลือกและทำได้สำเร็จ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นมีศูนย์มะเร็งเต้านมที่ให้บริการด้านตรวจรักษาที่ครบวงจรมากที่สุดในภูมิภาคอีสาน ในอนาคตยังมีแผนที่จะขยายโมเดลการพัฒนาด้านสาธารณสุขเช่นนี้ต่อไปยังภาคเหนือด้วย
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thestandard	<b>วิจัยเซลล์ฆ่ามะเร็งเม็ดเลือดขาว</b> -เสนอข่าว นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ศิริศักดิ์ เทพาคำ รอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเซลล์บำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว “ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า” สืบเนื่องจากได้มีการวิจัยเพื่อนำเซลล์นักฆ่ามาใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยการนำเซลล์ออกมาเลี้ยงภายนอกร่างกายด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์นักฆ่า จากนั้นใส่กลับเข้าไปให้ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำ จากการทดลองทางคลินิกพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคมะเร็งโลหิตวิทยาและป้องกันโรคกลับเป็นซ้ำในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 ราย ประสบความสำเร็จดี โดยรายแรกได้รับเซลล์นักฆ่าเพียงครั้งเดียว พอตรวจไขกระดูกก็ไม่พบเซลล์มะเร็งแล้ว ขณะนี้ติดตามจนพ้นระยะ 1 ปี ยังไม่พบเซลล์มะเร็งกลับมาอีก ส่วนผู้ป่วยอีก 4 ราย บางรายได้รับ 2 ครั้งบ้าง 3 ครั้งบ้างแล้วแต่คน แต่ขณะนี้ยังไม่พ้นระยะ 1 ปี สำหรับระยะเวลาในการติดตามผลจนถึงมั่นใจว่าจะสามารถเป็นการรักษามาตรฐานได้นั้น รายแรกต้องติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี

